



ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว๕๓๐๓

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting (Meeting
ID: ๙๕๕ ๕๙๒๖ ๖๒๘๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่นจากทั่วประเทศ ตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Re-inventing University) ได้ทราบถึงแนวทางการทำงานในการบริหารจัดการโครงการเชิงบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายการทำงานในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนให้มี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย/สถาบัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน ๕ ท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และโปรดตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่าน QR Code ภายในวันอังคารที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายณพรัตน์ นานาสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๖-๙๗๔๙ หรือ E-mail: nopparatn@g.swu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๗-๘